



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม สำนักงานเขตพระโขนง โทร ๐๒ ๓๓๑ ๒๙๖๕

ที่ กท ๔๙๑๑.๐๒/๕๙๙

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงสำเร็จ)อาหารเช้าและอาหารกลางวันให้แก่นักเรียน โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรียน หัวหน้าฝ่ายปกครอง

ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ว่าด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง และเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดและให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ขอส่งสำเนาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงสำเร็จ)อาหารเช้าและอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท รัตกฤต จำกัด มาเพื่อโปรดดำเนินการ ดังนี้

๑. นำลงประกาศทางเว็บไซต์ของกรุงเทพมหานคร(www.bangkok.go.th)
๒. ปิดประกาศ ณ ที่ทำการของหน่วยงาน และนำลงเว็บไซต์ของหน่วยงาน (www.bangkok.go.th/prakhanong) เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
๓. ปิดประกาศ ณ บอร์ดศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ๑

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางสาวสุภาพร แสงสมาน)

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม



ประกาศกรุงเทพมหานคร

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงสำเร็จ)อาหารเช้าและอาหารกลางวัน
ให้นักเรียน โรงเรียนวัดราชบูรณ์ศรีนครินทร์ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ กรุงเทพมหานคร ได้มีโครงการ จ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงสำเร็จ)อาหารเช้าและอาหาร
กลางวันให้นักเรียน โรงเรียนวัดราชบูรณ์ศรีนครินทร์ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงสำเร็จ)อาหารเช้าและอาหารกลางวันให้นักเรียน โรงเรียนวัดราชบูรณ์-
ศรีนครินทร์ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท รัตนกฤต จำกัด (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น
๔๗๖,๔๖๐.๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นหกพันสี่ร้อยหกสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง
ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นางสาวสุภาพร แสงสมาน)

ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดราชบูรณ์ศรีนครินทร์
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร